
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 514  —  406. mál.

Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um veiðar á rjúpu, gæs og öndum.

Frá Valdimar L. Friðrikssyni.

1. Hyggst ráðherra aflétta banni við veiðum á rjúpu?
2. Hyggst ráðherra banna veiðar á gæsum eða öndum?

Skriflegt svar óskast.


